



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร
เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงนับเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นแบบบูรณาการคือการส่งเสริมให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดินแนวทางการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาาร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาจะมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จะต้องดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการสร้างภาคีแห่งการพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมีลักษณะบูรณาการเพื่อผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม และต้องสร้างโอกาสและเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารจึงได้กำหนดมาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอน ดังนี้

๑.ขั้นตอนการสำรวจความต้องการของพื้นที่ให้สำรวจปัญหาความต้องการของพื้นที่ รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาเพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากระบบการจัดทำแผนหรือข้อมูลความต้องการที่ผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้าน โดยส่งต่อข้อมูลมาบูรณาการมาสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งในกระบวนการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วม

๒.ขั้นตอนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓.ขั้นตอนการจัดประชุมหรือแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในกาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลภายนอกจากทุกภาคส่วนต่างๆ ผู้แทนภาคประชาคมจากทุกหมู่บ้าน

๔.ขั้นตอนการจัดทำโครงการที่จะต้องดำเนินการในแต่ละประเด็นการพัฒนาโดยในการจัดทำแผนงาน/โครงการ(Project idea) ให้เชิญส่วนราชการ/หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้โครงการเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๕.ขั้นตอนการดำเนินโครงการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบแนวทางขอบเขต วิธีการ ขั้นตอน ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความเหมาะสม

๖. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามแผนและใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์หรือมองเห็นโอกาสและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๗. การกำกับดูแลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของ งบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่นโดยถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องพิจารณาโดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาใน ข้อบัญญัติ/ข้อบัญญัติและงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีก่อน ให้ความเห็นชอบ

๘. การจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการจัดทำแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แดง ภูมิคอนสาร
(นายแดง ภูมิคอนสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร